

Ngay từ đầu mùa lễ hội xuân 2019, các cơ quan thông tin đại chúng đã có nhiều phản ánh về những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại một số địa phương trên cả nước. Những hiện tượng phản cảm xuất hiện trong lễ hội chưa có nhiều dấu hiệu được cải thiện so với những năm trước như chuyện chen lấn, hỗn loạn trong lễ khai ấn tại đền Trần (Nam Định), hội phết Hiến Quan (Phủ Thọ), lễ hội Đức Bụt (Vĩnh Phúc). Trong mùa lễ hội năm nay, báo chí cũng phản ánh nhiều về tình trạng lợi dụng tâm linh để trục lợi khi một số cơ sở thờ tự bỗng trở thành nơi "buồn thân, bán thánh" với sự xuất hiện của hàng loạt các dịch vụ trong đó có dịch vụ được đánh giá đặc biệt gây nên nhiều lãng phí và tốn kém là dịch vụ cúng sao giải hạn.

Tại Thái Bình, theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 500 lễ hội lớn nhỏ mỗi năm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, nhìn chung công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Qua đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thái Bình là một trong những tỉnh thực hiện tốt việc quản lý và tổ chức lễ hội. Còn theo đánh giá của nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Minh Đức, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, điều đáng mừng

QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI Chuyện nóng mùa xuân

Mùa xuân là mùa của lễ hội. Du xuân, lễ hội là sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, đời sống được nâng cao thì nhu cầu du xuân, lễ hội đầu năm của người dân cũng tăng cao. Song cũng chính từ sự tăng cao số lượng người đi lễ hội mà công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã nảy sinh nhiều bất cập, trở thành đề tài nóng...



Những hình ảnh chưa đẹp tại một số lễ hội trên địa bàn tỉnh.

là hầu hết lễ hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức quy củ, ít xuất hiện các hiện tượng phản cảm. Đặc biệt, nhiều lễ hội của Thái Bình như lễ hội đền Hét (Thái Thượng, Thái Thụy), lễ hội ông Đùng, bà Đà (Thụy Hải, Thái Thụy) mang tính chất phồn thực song trong

các lễ hội không xảy ra các hiện tượng hỗn loạn, tranh cướp lộc như một số lễ hội tại các địa phương khác đã được báo chí phản ánh. Mặc dù vậy, với gần 500 lễ hội được tổ chức hàng năm trong đó một số ít lễ hội lớn quy mô vùng, còn lại phần lớn là các lễ hội cấp làng,

xã nên công tác quản lý và tổ chức lễ hội đặc biệt là các lễ hội truyền thống cấp làng xã vẫn còn một số vấn đề cần chấn chỉnh. Theo phân tích của nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Minh Đức, hầu hết các lễ hội của Thái Bình là các lễ hội làng, xã ở quy mô

địa phương nên một trong những hạn chế lớn nhất tại các lễ hội này là việc tổ chức mới quan tâm đến phần lễ mà thiếu đi phần hội. Các lễ hội mở ra, chủ yếu là mở cửa đình, đền, chùa cho nhân dân địa phương đến thấp hương, lễ bái mà chưa tổ chức được phần hội. Vì vậy, với mỗi lễ hội địa phương được tổ chức từ 1 - 3 ngày thậm chí 5 ngày, người tập trung đông song không tổ chức được các trò chơi dân gian truyền thống nên dễ phát sinh các mâu thuẫn, tiêu cực mà phổ biến nhất có lẽ là việc đàn ông, thanh niên tụ tập bài bạc, uống rượu từ đó phát sinh xô xát, ẩu đả. Bên cạnh đó, qua theo dõi tại một số lễ hội có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh lễ hội ở các địa phương khác, các hoạt động dịch vụ phục vụ lễ hội vẫn còn không ít tồn tại như việc mở hàng quán, lấn chiếm không gian đi lại trong khuôn viên chùa, bày bán đồ chơi có tính chất bạo lực, đồ tiền lẻ...

Qua cuộc kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại một số lễ hội trên địa bàn tỉnh dịp đầu năm, bên cạnh việc ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, ban quản lý các di tích và ban tổ chức các lễ hội tại Thái Bình trong việc quản lý di tích, quản lý, tổ chức các lễ hội, đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý di tích, quản lý, tổ chức các

lễ hội của địa phương; cân quy hoạch, phân khu chức năng cho từng khu vực trong di tích, sắp xếp khu vực bán hàng, dịch vụ, nơi trông giữ xe hợp lý đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm; bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng yêu cầu ban quản lý các di tích không tiếp nhận công đức bằng hiện vật; không để xảy ra tình trạng mê tín, dị đoan, đồ tiền lẻ; tiếp tục kêu gọi nguồn xã hội hóa để thực hiện công tác bảo tồn, trùng tu di tích và tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội.

Để việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết trong thời gian tới, ngành sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đối với việc tổ chức lễ hội tại các địa phương. Bên cạnh đó, ngành sẽ tích cực phối hợp với các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa, xây dựng nét đẹp văn hóa trong môi trường lớp nhân dân khi tham gia lễ hội để lễ hội thực sự phát huy được những giá trị văn hóa tốt đẹp.

TRẦN THU HƯƠNG

Người lao động được nghỉ 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Lịch âm dương tháng 4 năm 2019							
Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	C.Nhật	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

(chinhphu.vn) Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.

Cụ thể, giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 rơi vào chủ nhật ngày 14/4 dương lịch. Vì thế, người lao động sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào thứ hai ngày 15/4. Như vậy, dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 3 ngày, từ thứ bảy ngày 13/4 đến hết thứ hai ngày 15/4.

Ngày chiến thắng (30/4) là thứ hai và ngày Quốc tế lao động (1/5) là thứ ba nên phương án là hoãn đối ngày nghỉ để người lao động nghỉ thứ hai ngày 29/4 và đi làm bù vào thứ bảy ngày 4/5. Như vậy, dịp này, người lao động sẽ nghỉ liên 5 ngày từ thứ bảy ngày 27/4 đến hết thứ tư ngày 1/5.

24.000 học sinh cả nước tham gia cuộc thi Toán lớn nhất thế giới



(chinhphu.vn) Sáng ngày 17/3, hơn 24.000 học sinh đến từ 870 trường tiểu học và THCS của 41 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC năm 2019.

Tiếp nối thành công của các mùa thi trước, năm 2019, Quý phát triển giáo dục IEG tổ chức kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo với mong muốn tiếp tục tạo một sân chơi trí thức bổ ích và lý thú cho học sinh yêu thích Toán học từ duy cả nước.

Năm nay, kỳ thi tại Việt Nam đã đạt được những con số ấn tượng: hơn 24.000 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 870 trường tiểu học và THCS của 41 tỉnh, thành phố với 29 điểm thi trên khắp cả nước là: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ban tổ chức, kỳ thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 đang theo học tại các trường tiểu học và THCS trên toàn quốc với 4 cấp độ: học sinh lớp 1 - 2 thi cấp độ 1, học sinh lớp 3 - 4 thi cấp độ 2, học sinh lớp 5 - 6 thi cấp độ 3, học sinh lớp 7 - 8 thi cấp độ 4. Đề thi được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm bằng tiếng Anh do Hiệp hội Toán quốc tế Kangaroo biên soạn. Thí sinh được làm bài dưới hình thức song ngữ Anh - Việt giúp các em chuẩn bị kỹ năng tốt về ngoại ngữ và tập làm quen với hình thức làm bài giống kỳ thi THPT quốc gia.

Kỳ thi Toán Kangaroo lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp năm 1991. Chỉ vài năm sau, kỳ thi lan rộng ra 20 quốc gia và đến nay là 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành kỳ thi Toán học có số lượng thí sinh tham gia lớn nhất thế giới.

Năm 2016, Quý phát triển giáo dục IEG phối hợp với Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức kỳ thi Kangaroo đầu tiên tại Việt Nam, thu hút hơn 6.000 thí sinh. Thí sinh tham dự IKMC không chỉ tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh mà còn đến từ nhiều địa phương khác như Lào Cai, Thái Nguyên, Gia Lai, Thanh Hóa...

NGUYỄN CƯỜNG

TIẾN HẢI Đẩy nhanh tiến độ cải thiện nhà ở cho người có công

Sau nhiều năm nỗ lực hỗ trợ người có công (NCC) với cách mạng về nhà ở, đến nay, huyện Tiến Hải đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 1.271 nhà, đạt 71,7%. Các cấp, các ngành trong huyện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, toàn huyện có 3.062 hộ NCC có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa. Năm 2012, thực hiện đề án xóa nhà ở dột nát cho NCC với cách mạng của tỉnh, huyện đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 495 hộ với tổng kinh phí trên 16,4 tỷ đồng. Năm 2013, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở, qua rà soát, toàn huyện có 2.567 hộ NCC



Xây dựng nhà cho người có công xã Đông Hoàng (Tiến Hải).

có nhu cầu xây mới nhà ở, trong đó 1.772 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, 795 hộ không đủ điều kiện. Với những hộ đủ điều kiện, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 22 huyện đã thành lập các tổ công tác tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng nhà ở của NCC;

đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho NCC với cách mạng đến các tầng lớp nhân dân. Bà Phạm Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

huyện cho biết: Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ được các cấp, các ngành trong huyện thực hiện nghiêm túc, bảo đảm khách quan, chính xác. Tại các xã, thị trấn, việc tổ chức rà soát, xác định NCC với cách mạng có nhu cầu hỗ trợ nhà ở được

thực hiện theo đúng quy định. Quá trình xét duyệt bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; danh sách hộ đủ điều kiện, các hộ không đủ điều kiện được niêm yết công khai ngay tại thôn xóm. Vì vậy, hầu hết NCC khó khăn về nhà ở đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định đều đã được xây mới và sửa chữa nhà ở. Điển hình như xã Đông Minh có 80 hộ NCC thuộc diện được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở, đến nay đã có 69 hộ hoàn thành.

Trong 1.772 hộ đủ điều kiện hỗ trợ cải thiện nhà ở từ nguồn kinh phí của trung ương và nguồn huy động xã hội hóa, huyện đã cấp kinh phí hỗ trợ và hoàn thành việc cải thiện nhà ở cho 1.271 hộ, trong đó xây mới 1.008 hộ, sửa chữa 263 hộ với tổng kinh phí trên 45,5 tỷ đồng. Đối với 501 hộ còn lại đủ điều kiện nhưng chưa được xây mới và sửa chữa, Ban Chỉ đạo đã trực tiếp xuống các gia đình nắm tình hình. Qua khảo sát có 339 hộ không có nhu cầu làm nhà; 51 hộ đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh. Còn lại 111 hộ (trong đó xây mới 82 hộ, sửa chữa 29 hộ), UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành

liên quan đơn đốc các xã, thị trấn hướng thiện hồ sơ theo hướng dẫn để trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí trong tháng 3/2019.

Tuy nhiên, trong các hộ đủ điều kiện nhưng chưa được xây mới và sửa chữa nhà ở, quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, một số hộ để nguội lâu thời hạn xây, sửa nhà dẫn đến làm giảm tiến độ; một số hộ neo đơn, tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn, nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng số tiền hỗ trợ không đủ để khởi công xây mới hoặc sửa chữa nhà ở... Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ cải thiện nhà ở cho NCC với cách mạng, trong năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 22 huyện đề ra một số giải pháp, trong đó tập trung đơn đốc, kiểm tra, giám sát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai việc cải thiện nhà ở cho NCC tại các địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền và chỉ đạo các xã, thị trấn công khai danh sách và mức hỗ trợ NCC về nhà ở theo Quyết định số 22, từ đó huy động thêm nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu sớm hoàn thành việc cải thiện nhà ở cho NCC trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG

Riêng trong lĩnh vực giáo dục, 100% trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Bình hiện có bếp ăn bán trú cho học sinh. Bà Hà Thị Thu Phương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Phòng chưa có chỉ đạo về việc yêu cầu các trường nói không với thịt lợn. Tuy nhiên, để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Phòng đã yêu cầu các trường thực hiện nghiêm việc ký cam kết chỉ mua và nhập các loại rau, củ, quả rõ nguồn gốc của các cơ sở kinh doanh. Kiên quyết từ chối không sử dụng thực phẩm của các cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong các cuộc họp giao ban, tôi thường xuyên nhắc nhở các trường phải đặc biệt chú trọng và giám sát chặt chẽ việc thu mua thực phẩm cho bếp ăn bán trú. Không thể vì việc

Có nên hạn chế thịt lợn trong bữa ăn bán trú?

Thái Bình là một trong những tỉnh đã phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến thời điểm này, bệnh dịch vẫn đang diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, có trường học, cơ quan, doanh nghiệp đã hạn chế, thậm chí ngừng đưa thịt lợn vào thực đơn bữa ăn của cơ quan, đơn vị mình.

thường xuyên lấy thực phẩm của các cơ sở mà chủ quan, dẫn đến tình trạng như một số nơi báo chí đã phản ánh. Bên cạnh đó, Phòng ban hành Công văn số 48 về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong công tác bán trú trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó nêu rõ thực hiện chặt chẽ việc thu mua thực phẩm; kiểm tra nghiệm ngặt việc nhận thực phẩm (đặc biệt là thịt

lợn và các sản phẩm từ thịt lợn) để bảo đảm sức khỏe cho học sinh; yêu cầu các trường tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, nếu phát hiện đơn vị vi phạm sẽ có hình thức xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bên cạnh việc chỉ đạo sát sao đó từng trường cần chú vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của mình vấn đề những cách làm thích hợp.

Trước sự lo lắng của phụ huynh, một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Bình đã hạn chế, thậm chí ngừng đưa thịt lợn vào thực đơn bữa ăn bán trú của học sinh. Cô giáo Kiều Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đề Thám cho biết: Trước đây, hầu như ngày nào thực đơn của trường cũng có các món được chế biến từ thịt lợn. Tuy nhiên, từ khi bệnh dịch

tả lợn châu Phi xuất hiện và tiếp tục diễn biến phức tạp, nhà trường đã giảm xuống còn 2 - 3 bữa/tuần sử dụng thịt lợn. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện giám sát chặt chẽ hơn với đơn vị cung cấp thực phẩm để bảo đảm an toàn cho các con.

Khác với Trường Mầm non Đề Thám, cách đây khoảng 3 tuần, Trường Mầm non Hồng Nhung đã ngừng hẳn việc đưa thịt lợn vào bữa ăn bán trú. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Ngay khi có thông tin bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh, nhà trường đã quyết định không sử dụng thịt lợn để chế biến các món ăn, thay vào đó là sử dụng các loại thực phẩm khác đủ chất dinh dưỡng như gà, bò, chim, tôm, trứng... Nhà trường cũng không thu thêm bất kỳ khoản nào từ phía phụ huynh. Không chỉ đối với thịt lợn, nhà trường

cũng luôn kiểm soát chặt chẽ các nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú.

Thực phẩm phục vụ bếp ăn bán trú trong các trường học luôn là vấn đề được phụ huynh và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, việc hạn chế hay nói không với thịt lợn không phải là giải pháp hay mà việc giám sát chặt chẽ, thường xuyên chất lượng thực phẩm đầu vào của các bếp ăn bán

trú mới là việc làm cần thiết, cách chỉ đạo của Phòng Giáo dục thành phố đã và đang góp phần tạo thêm sự yên tâm cho các bậc phụ huynh khi để con em mình vẫn tiếp tục ăn bán trú tại trường.

DẶNG ANH



Học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung (thành phố Thái Bình) ăn bán trú tại trường.